



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สส. (ส.บ.ท.) โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๘๑ ภายใน ๑๒๖๖  
ที่ มท ๐๘๐๑.๑/ว ๓๖ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗  
เรื่อง สรุปรูปข้อสั่งการและรายงานการประชุม สส. ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ร.อ.สส. ทน.ผต. ผต. ผชช. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สส. และ ทจจ. ทุกจังหวัด

ตามที่ สส. ได้เชิญท่านเข้าร่วมการประชุม สส. ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สส. นั้น

สส. ได้จัดทำสรุปรูปข้อสั่งการฯ และรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านรับทราบข้อสั่งการและพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้ง สส. ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าได้รับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อสั่งการฯ และรายงานการประชุมฯ ได้ทาง คิวอาร์โค้ด (QR Code) ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชำนาญ มีขำ)

ล.สส.



ข้อสั่งการฯ



รายงานการประชุมฯ

**สรุปข้อสั่งการ**  
**ในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗**  
**วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป**  
**ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น**

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p style="text-align: center;"><b>๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย</b>  <b>พ.ศ. ๒๕๖๗</b> ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้</p> <p style="text-align: center;">๑) กำหนดให้มีการคัดแยกและกำจัดมูลฝอยอินทรีย์ในครัวเรือน และการคัดแยกมูลฝอยพลาสติกก่อนนำไปกำจัด</p> <p style="text-align: center;">๒) กำหนดวิธีการกำจัดมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตามหลักวิชาการ ๖ วิธี ดังนี้</p> <p style="text-align: center;">(๑) ฝังกลบ  (๒) หมักทำปุ๋ยและการหมักทำก๊าซชีวภาพ  (๓) กำจัดด้วยพลังงานความร้อน  (๔) แปรเป็นเชื้อเพลิง  (๕) แปรเป็นพลังงานไฟฟ้า  (๖) วิธีอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดหรือคณะกรรมการจังหวัดแนะนำ</p> <p style="text-align: center;">๓) แกไขปรับปรุงกระบวนการมอบหมายเอกชนดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการโดยการร่วมลงทุนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนในการจัดการมูลฝอย อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากเดิม เช่น ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด และการรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด ผลการรับฟังความคิดเห็นของเอกชน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการจังหวัดหรือคณะกรรมการกลางเห็นชอบ หรือกรณีการดำเนินโครงการต่อเนื่องก่อนสัญญาของโครงการจะสิ้นสุดลงอย่างน้อย ๑ ปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการจังหวัด คณะกรรมการกลางแล้วแต่กรณี เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจังหวัดนำประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๗ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเพื่อทราบ และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p style="text-align: center;">กม./กสว. และ สจจ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ในเขตจังหวัดตราบ และถือปฏิบัติตามประกาศฯ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีการซักซ้อมวิธีปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป ขอความร่วมมือจังหวัดให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวด้วย	
	<p>๒. การรายงานและติดตามผลการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๑) การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งธนาคารขยะในพื้นที่ และกำหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ๖๐ วัน โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่</p> <p>(๑) ระยะที่ ๑ : ๒๐ วัน</p> <p>(๒) ระยะที่ ๒ : ๔๐ วัน</p> <p>(๓) ระยะที่ ๓ : ๖๐ วัน</p> <p>(การดำเนินการเสร็จสิ้นทั้ง ๓ ระยะแล้ว มีการจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐๐%)</p> <p>๒) MOI Waste Bank Week กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือขอความร่วมมือจังหวัดให้พิจารณาดำเนินการจัดงาน “MOI Waste Bank week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>- ผลการดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>(๑) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๗,๗๗๓ แห่ง</p> <p>(๒) มีธนาคารขยะที่มีการจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๔,๖๕๘ แห่ง</p> <p>ขอขอบคุณจังหวัดทุกจังหวัดที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนธนาคารขยะ และจัดงาน “MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะ ครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”</p> <p>๓) งานประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีกำหนดจัดงาน “ประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะ” ภายใต้หุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗</p>	กสว. และ สถจ.

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ได้แก่ ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน</p> <p>ทั้งนี้ ขอความร่วมมือท้องถิ่นจังหวัดเข้าร่วมงาน และสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานธนาคารขยะในพื้นที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เป็นข้อมูลประกอบการเข้าร่วมงานด้วย</p>	
	<p>๓. ผลการคัดเลือก “นักประดิษฐ์ อถล. รักดิน รักน้ำ รักขโลก” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖ (World Soil Day 2023) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์การเจ้าหน้าที่เสี่ยจัดร่วมกันกิจกรรมการสร้าง “นักประดิษฐ์ อถล. รักดิน รักน้ำ รักขโลก” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดประชาสัมพันธ์การประกวดคัดเลือก “นักประดิษฐ์ อถล. รักดิน รักน้ำ รักขโลก” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และแจ้งโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมการประกวดคัดเลือกแล้วทั้ง ๓ ประเภท (๑. ประเภททีมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ๒. ประเภททีมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ และ ๓. ประเภททีมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประกวดคัดเลือก “นักประดิษฐ์ อถล. รักดิน รักน้ำ รักขโลก” ประจำปี พ.ศ. ๒๖๕๗ ระดับประเทศ ได้พิจารณาคัดเลือกและตัดสิน นักประดิษฐ์ อถล. ฯ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ผลการคัดเลือก ทั้ง ๓ ประเภท ดังนี้</p> <p>๑) ประเภททีมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา</p> <p>๑.๑) รางวัลชนะเลิศ (ป๋อดักไขมันส์สหาย) โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน</p> <p>๑.๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (Smart Plant ระบบรดน้ำอัจฉริยะ) โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น</p>	กสว. และ สจจ.

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>๑.๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (เครื่องล้างถุงนม พลังงานมือหมุน) โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี</p> <p>๒) ประเภทที่ม่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓</p> <p>๒.๑) รางวัลชนะเลิศ (การประดิษฐ์ของใช้จากกล่อง UHT เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ก่อนถึงท้องทะเล) โรงเรียนเทศบาล วัดอุปัชฌายาราม เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง</p> <p>๒.๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (เครื่องดักจับไขมัน และกำจัดกลิ่นจากวัสดุเหลือใช้) โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฎฐาราม เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี</p> <p>๒.๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (เครื่องยิง EM Ball) โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนาวีรคุณ) เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี</p> <p>๓) ประเภทที่ม่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖</p> <p>๓.๑) รางวัลชนะเลิศ (เครื่องบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติ จากเส้นใยธรรมชาติ) โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง</p> <p>๓.๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (กังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) โรงเรียน บ้านเป่าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๓.๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (เครื่องควบคุมปริมาณการรดน้ำและปุ๋ยอัตโนมัติ) โรงเรียนบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>ขอบคุณท้องถิ่นจังหวัด และขอให้ประชาสัมพันธ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และวิดีโอผลงานของผู้เข้ารับการประกวดเพื่อสร้างแรงจูงใจ จุดประกาย กระตุ้นการเป็น ออถ. รวมทั้งเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติต่อไป</p>	
	<p>๔. การจัดทำข้อมประตุเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินการจัดทำข้อมประตุเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้</p> <p>๑) การปรับปรุงแบบข้อมประตุเฉลิมพระเกียรติฯ ที่มีอยู่เดิม และแนวทางการก่อสร้างข้อมประตุเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้นใหม่</p> <p>๑.๑) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์ปรับปรุงแบบข้อมเฉลิมพระเกียรติฯ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประสานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด</p>	<p>กพส. และ สถจ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	<p>ขอทราบข้อมูลข้อมูลประชุมประตูละดับพระเกียรติฯ ในพื้นที่จังหวัด และแจ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบประสานการปรับรูปแบบประชุม ที่มีอยู่เดิมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด</p> <p>๑.๒) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ จะจัดทำประชุมประตูละดับพระเกียรติฯ ขึ้นใหม่ ให้สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมแผนงาน/โครงการเสนอ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับจังหวัด พิจารณาตามความเหมาะสม</p> <p>๒) การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับรูปแบบ ประชุมประตูละดับพระเกียรติฯ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยขอให้กระทรวงมหาดไทยคำนึงถึงสถานะการเงิน การคลังเป็นสำคัญ เกิดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า และมีความสวยงาม สมพระเกียรติ</p> <p>ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการเฉลิม พระเกียรติฯ ด้วยความตั้งใจ รมัดระวัง และรอบคอบ สามารถให้ คำแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง</p>	
	<p>๕. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนฯ เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นได้เข้าชี้แจงงบประมาณต่อคณะอนุกรรมการ ด้านการปกครอง เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว โดยคณะอนุกรรมการ มีมติให้คงเหลือวงเงินตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งสิ้น ๒๓๕,๗๔๕.๒๖๕๗ ล้านบาท เป็นงบเงิน อุดหนุนทั่วไป วงเงิน ๑๙๘,๒๔๗.๒๔๔๗ ล้านบาท และงบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ วงเงิน ๓๗,๔๙๘.๐๒๑๐ ล้านบาท</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ</p>	กพส. และ สถจ.

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	<p>ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดศึกษาทำความเข้าใจแนวทาง/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับจัดสรรตามบัญชีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งไม่ตรงกับรายการตามแบบคำของบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการและหรือจำนวนของวงเงินงบประมาณงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจพบว่ารายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรหมดความจำเป็น ต้องใช้จ่ายไม่ว่าด้วยกรณีใดหรือกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ส่งคืนงบประมาณ เป็นต้น</p>	
	<p>๖. การปรับปรุงป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ ธงชาติไทย และธงสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากพบว่า ป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ ธงชาติไทย และธงสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีความชำรุด สีสืด จึงขอให้ทุกจังหวัดประสานปรับปรุงป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้อยู่ในสภาพที่ดี สวยงาม สมพระเกียรติ</p>	<p>กพส. และ สกจ.</p>
	<p>๗. แนวทางการจัดงาน “ประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๗” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำแนวทางการจัดงาน “ประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๗” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยแนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ดังนี้</p> <p>๑) ด้านการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสร้างการรับรู้ต่อประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทย</li> <li>- การรณรงค์ให้ประชาชนสืบสานคุณค่าสาระและสิ่งที่ดีควรทำในช่วงประเพณีสงกรานต์ เช่น การทำความสะอาดบ้านเรือน วัด ศาสนสถาน ที่ถนนนับถือ สถานที่สาธารณะ ทำบุญตักบาตร เป็นต้น</li> </ul>	<p>กศ./กพส./ กสว./กสร. และ สกจ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>- การรณรงค์ให้ประชาชนแต่งกายด้วยชุดสุภาพผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น ชุดไทยย้อนยุค เสื้อลายดอก ในการเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น</p> <p>๒) ด้านการคมนาคม : คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗) ประกอบด้วยมาตรการ ๕ ด้าน ดังนี้</p> <p>๒.๑) ด้านการบริหารจัดการ อาทิ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) การจัดตั้ง “ด่านชุมชน” การประชาสัมพันธ์แบบ “เคาะประตูบ้าน” การกำชับข้าราชการ/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นต้น</p> <p>๒.๒) ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม อาทิ การสำรวจและตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดเหตุ เป็นต้น</p> <p>๒.๓) ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านพาหนะ อาทิ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ขับขี่ตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทาง การเพิ่มความเข้มงวดกวดขันกับผู้ใช้รถกระบะที่บรรทุกน้ำหนักเกิน เป็นต้น</p> <p>๒.๔) มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย อาทิ การบูรณาการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ด่านชุมชน ตามเส้นทางสายหลัก/สายรอง และสถานที่ในชุมชน รวมถึงขอความร่วมมือร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น</p> <p>๒.๕) ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ อาทิ การเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพ และกู้ภัย การประชาสัมพันธ์ระบบการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ผู้ประสบเหตุควรได้รับ เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้ ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจเยี่ยมด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗</p> <p>๓) ด้านการสาธารณสุข</p> <p>๓.๑) แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เช่น การกำหนด “พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” โดยกำหนดพื้นที่ห้ามจำหน่ายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนทุกวัยทุกครอบครัว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์</p>	



ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>ได้อย่างปลอดภัย รวมถึงการประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมาย เช่น การไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี/การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่ถูกกฎหมายกำหนด</p> <p>๓.๒) แนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- หน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๔,๗๒๔ แห่ง) ได้แก่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนามรินทราชนิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล จำนวน ๔,๒๘๒ แห่ง ศูนย์บริการทางสาธารณสุขที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง จำนวน ๔๔๒ แห่ง</p> <p>ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และเตรียมความพร้อมของระบบการช่วยเหลือ เยียวยา ส่งต่อผู้ประสบเหตุ</p> <p>(๒) มีคำสั่งมอบหมายบุคลากร เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗</p> <p>๔) ด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>ขอให้จังหวัดแจ้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันรณรงค์ เรื่อง การรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “ท้องถิ่นสร้างสรรค์ ร่วมกันรักษ์สิ่งแวดล้อม” ดังนี้</p> <p>๔.๑) รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันสืบสานคุณค่าสาระและสิ่งที่ดีควรทำในช่วงประเพณีสงกรานต์ โดยการทำความสะอาดบ้านเรือน วัด ศาสนสถานที่ดินนับถือ และสถานที่ราชการ</p> <p>๔.๒) รณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สถานประกอบการ/ร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ฯลฯ โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานประเพณีสงกรานต์ไม่ให้ทิ้งของเสียไขมันและขยะลงสู่แหล่งน้ำหรือพื้นที่สาธารณะ และให้ทิ้งขยะในภาชนะที่จัดเตรียมไว้</p>	

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>๔.๓) รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าใช้อย่างพอเพียง และเกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>๔.๔) จัดให้มีถังขยะแบบแยกประเภทเพิ่มเติมอย่างเพียงพอเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงเพิ่มความถี่ของการเก็บ/ขนขยะ เพื่อไม่ให้มีปัญหาขยะตกค้างในแต่ละวัน</p> <p>๔.๕) ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชน/นักท่องเที่ยว ในการรักษาความสะอาดและคัดแยกขยะแต่ละประเภท</p> <p>๔.๖) สนับสนุนและส่งเสริมให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการรักษาความสะอาด และการคัดแยกขยะในพื้นที่ รวมถึงเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ</p> <p>๕) ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดงานประเพณี ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๑๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งจังหวัดและขอให้จังหวัดสื่อสารแนวทางการจัดงาน “ประเพณีสงกรานต์พุทศักราช ๒๕๖๗” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบต่อไป</p>	

## สรุปข้อสั่งการ

ในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗  
วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีฯ (นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)	<p>๑. การลงนามความร่วมมือกันของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับกรมธนารักษ์ โดยมีแนวคิดร่วมกันนำพื้นที่ที่ถูกส่งมอบคืนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์นำมาใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่สำหรับดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งขณะนี้ มี ๑๔ จังหวัดที่เป็นสำนักงานหลัก แบ่งเป็นพื้นที่สาขา ๔๐ แห่ง ขอให้จังหวัดอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะสนับสนุนให้ใช้พื้นที่เป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ และช่วยประสานข้อมูลกับธนารักษ์ระดับพื้นที่และธนารักษ์สาขา</p>	สถจ.
	<p>๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดตรวจสอบรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อพบปัญหาในการดำเนินการให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด</p>	กพส. และ สถจ.
	<p>๓. การขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่อัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Smart City) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศต.) เรื่อง การขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) โดยมีขอบเขตของความร่วมมือในการตกลงร่วมกันที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยในปี ๒๕๖๖ มีเมืองน่าอยู่อัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๑๒ แห่ง ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ ทั้งนี้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดต้องการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะขอให้จังหวัดสนับสนุนข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่อไป</p>	กพส. และ สถจ.